

**KẾ HOẠCH**

**Phát triển điện lực trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025,  
có xét đến năm 2030**

Thực hiện Kế hoạch số 206-KH/TU ngày 16/9/2020 của Thành ủy Hà Nội triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 21/02/2020 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 18/11/2020 của UBND Thành phố thực hiện kế hoạch số 206-KH/TU ngày 16/9/2020 của Thành ủy Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 21/02/2020 của Bộ Chính trị định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến 2023, tầm nhìn đến 2045; Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 18/11/2020 của UBND Thành phố về phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 17-KH/QU ngày 16/11/2020 của Quận ủy Ba Đình thực hiện Kế hoạch số 206-KH/TU ngày 16/9/2020 của Thành ủy Hà Nội. Nhằm đảm bảo an ninh cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân, Ủy ban nhân dân quận ban hành kế hoạch phát triển điện lực trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025, có xét đến năm 2030 như sau:

**I. MỤC TIÊU**

1. Phát triển hệ thống điện đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, chất lượng và tin cậy đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của quận Ba Đình và triển khai các chính sách an sinh xã hội; Xây dựng ngành điện theo hướng văn minh, hiện đại tích cực hội nhập.

2. Kết hợp hài hòa giữa mục tiêu cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội song hành với bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị xanh và triển khai các chính sách an sinh xã hội phù hợp với từng thời kỳ phát triển; Đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ, tìm tòi, đổi mới sáng tạo trong việc tìm kiếm, sử dụng những nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo phù hợp với đặc thù riêng của Thành phố, góp phần đa dạng hóa nguồn cấp điện, giảm thiểu ô nhiễm môi trường hướng đến mục tiêu phát triển nền kinh tế bền vững.

3. Tạo mọi điều kiện để các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện, tham gia thị trường bán điện lành mạnh, minh bạch, cơ chế giá cả tuân thủ theo sự điều tiết của thị trường có sự quản lý, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước.

**III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM**

1. Phần đầu đến năm 2030: Điện năng thương phẩm toàn quận đạt 1.389,5 triệu kWh; Điện năng thương phẩm bình quân đầu người khoảng 6.189 kWh/người/năm; Duy trì tăng trưởng điện thương phẩm hàng năm.

Tiết kiệm điện đạt mức từ 2%- 3% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quận giai đoạn 2020-2030.

Duy trì và từng bước cải thiện các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện phân phối: Chỉ số về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI) đạt 15 phút/khách hàng; Chỉ số về số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIFI) đạt 0,3 lần/khách hàng; Chỉ số về số lần mất điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân phối (MAIFI) đạt 0 lần/khách hàng.

2. Phối hợp triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia, phương án phát triển mạng lưới cấp điện đô thị tích hợp trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô trong đó chú trọng rà soát, bổ sung các công trình điện vào Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm để dự phòng đủ quỹ đất xây dựng; tăng cường quản lý, giám sát chống lấn chiếm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng.

3. Triển khai đồng bộ các giải pháp để đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch phát triển điện lực đã được Thành phố phê duyệt trên địa bàn, bao gồm các công trình cấp điện nguồn và lưới điện truyền tải, phân phối, phân đấu nâng cao năng lực dự phòng và cung ứng điện

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nội dung, quy định của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý quy hoạch, đầu tư phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội, các quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trên địa bàn quận, các chủ đầu tư, Công ty điện lực, tổ chức kinh doanh điện, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực điện, nhân dân trên địa bàn quận.

3. Tiếp tục hỗ trợ các chủ đầu tư trong công tác đầu tư xây dựng công trình điện nhất là các thủ tục liên quan đến xác định vị trí và hướng tuyến công trình, tuyên truyền, giải thích đến người dân thực hiện chủ trương, chính sách của nhà nước trong giải phóng mặt bằng.

4. Duy trì hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển điện lực quận. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2021-2025, định kỳ hàng năm và lồng ghép với các kế hoạch đảm bảo điện mùa hè và an toàn điện mùa mưa bão, sử dụng năng lượng tiết kiệm, quản lý nhu cầu điện, phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn.

5. Phối hợp, giám sát chặt chẽ Công ty Điện lực Ba Đình, Công ty Lưới điện cao thế Hà Nội thực hiện tốt công tác đảm bảo hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, an toàn công trình điện, không để vi phạm mới phát sinh.

6. Chỉ đạo UBND các phường phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực Ba Đình, các phòng ban liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các nhà cao tầng, chung cư xây dựng mới trên địa bàn không để xảy ra tình trạng chủ đầu tư chưa nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy và hạng mục phụ trợ đủ điều kiện đưa vào vận hành nhưng tự ý đưa người dân đến sinh sống và sử dụng điện không đúng mục đích gây mất an toàn, ảnh hưởng đến trật tự xã hội.

7. Chỉ đạo UBND các phường phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực Ba Đình, các phòng ban liên quan đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về sử dụng điện tiết kiệm và an toàn, những lợi ích và cơ chế ưu đãi khi lắp đặt điện mặt trời áp mái để người dân hiểu rõ và tích cực triển khai thực hiện.

8. Phối hợp với Sở Công thương trong việc đào tạo, tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

9. Căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thường xuyên phối hợp với Sở Công thương, các sở ngành Thành phố trong việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố ban hành trong lĩnh vực năng lượng phù hợp với thực tiễn, thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả công tác phát triển điện lực.

## **VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

- Nguồn kinh phí từ ngân sách theo dự toán được UBND quận phê duyệt theo quy định.

- Nguồn kinh phí của Công ty Điện lực Ba Đình và doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện trên địa bàn quận chủ động bố trí thực hiện. Nguồn kinh phí hỗ trợ, đóng góp hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước...

## **V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Phòng Kinh tế**

- Phối hợp với các Sở, ban ngành Thành phố, Phòng Văn hóa Thông tin, Công ty Điện lực Ba Đình tăng cường công tác tuyên truyền Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý quy hoạch, đầu tư phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Hàng năm, tham mưu UBND quận, Ban Chỉ đạo phát triển điện lực quận Ba Đình xây dựng Kế hoạch công tác để triển khai nhiệm vụ phát triển điện lực trên địa bàn quận. Tham mưu UBND quận đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 09/4/2013 của UBND Thành phố về việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các điểm thuê nhà để ở đúng quy định.

- Phối hợp với Sở Công thương triển khai các chương trình tập huấn, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật mới của Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng phát triển điện lực cho các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển điện lực quận, các chủ đầu tư công trình điện, công ty điện lực, tổ chức kinh doanh điện...trên địa bàn quận.

- Định kỳ 6 tháng, cả năm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Sở Công thương theo quy định.

### **2. Phòng Văn hóa Thông tin**

Căn cứ nội dung Kế hoạch số 206-KH/TU ngày 16/9/2020 của Thành ủy Hà Nội triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 21/02/2020 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 18/11/2020 của UBND Thành phố về phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 17-KH/QU ngày 16/11/2020 của Quận ủy Ba Đình thực hiện Kế hoạch số 206-KH/TU ngày 16/9/2020 của Thành ủy Hà Nội triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày

21/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các văn bản có liên quan chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế, Công ty Điện lực Ba Đình và các cơ quan, đơn vị liên quan để xây dựng tin bài hướng dẫn, đơn đốc UBND 14 phường triển khai công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng nhằm nâng cao nhận thức của các chủ đầu tư, tổ chức kinh doanh điện và nhân dân trên địa bàn quận.

### **3. Phòng Quản lý Đô thị**

Chủ trì, tham mưu UBND quận trong việc phối hợp, hỗ trợ các chủ đầu tư trong công tác đầu tư xây dựng công trình điện nhất là các thủ tục liên quan đến xác định vị trí và hướng tuyến công trình; Tham mưu UBND quận thẩm định phê duyệt các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo các trụ sở cơ quan thuộc quận có ứng dụng lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái.

Phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực Ba Đình, các phòng ban liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát công tác sử dụng điện tại các nhà cao tầng, chung cư xây dựng mới trên địa bàn quận nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa nguy cơ cháy nổ do sự cố điện gây ra.

### **4. Phòng Tài nguyên và Môi trường**

Tham mưu cho UBND quận lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của quận Ba Đình, báo cáo các Sở ban ngành liên quan và UBND Thành phố xem xét, phê duyệt, trong đó cần xét đến các dự án đầu tư xây dựng công trình điện hoàn thành đến năm 2030 đã được xác định danh mục trong Quy hoạch điện phát triển điện lực quận Ba Đình và thành phố Hà Nội

Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Công ty Điện lực Ba Đình và UBND 14 phường khảo sát, xác định vị trí xây dựng, cải tạo sửa chữa các công trình, hạng mục công trình điện trong Kế hoạch 5 năm và kế hoạch phát triển đầu tư xây dựng phát triển điện lực chi tiết từng năm để triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn quận đảm bảo tính khả thi, đạt hiệu quả.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc xử lý các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp đối với lĩnh vực đất đai và kết hợp với đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp xác định phần diện tích đất, nguồn gốc đất trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp để có phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

### **5. Phòng Tài chính - Kế hoạch**

Tham mưu UBND quận bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định; Hướng dẫn các đơn vị hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp thuộc quận lập dự toán chi phí tiền điện, lập dự án cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới hoặc đầu tư mua sắm các trang thiết bị thuộc hệ thống điện của đơn vị và kiểm tra việc lập, chấp hành dự toán, thanh quyết toán kinh phí đúng quy định pháp luật.

Căn cứ chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Tài chính để hướng dẫn, phối hợp với các chủ đầu tư công trình điện hình thành từ nguồn vốn ngân sách thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ điều chuyển công trình, hạng mục công trình điện sang ngành điện quản lý, vận hành theo quy định.



- Tuyên truyền, giải thích đến người dân để thực hiện chủ trương, chính sách của nhà nước trong giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư phát triển điện lực trên địa bàn phường.

- Tiếp tục rà soát thống kê số liệu các hộ cho thuê nhà để ở, kết quả giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở trên địa bàn phường chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện

Tăng cường phối hợp với lực lượng kiểm tra viên điện lực của Công ty Điện lực Ba Đình kiểm tra, lập hồ sơ để gửi các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp chủ nhà trọ trên địa bàn phường thu tiền điện không đúng giá quy định.

### **8. Khách hàng sử dụng điện và các đơn vị có liên quan**

Tham gia thực hiện kế hoạch Phát triển điện lực giai đoạn 2021-2025, có xét đến năm 2030 được triển khai trên địa bàn quận, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo an toàn theo quy định pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư và sử dụng lưới điện của quận Ba Đình.

UBND quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, ngành, Chủ tịch UBND 14 phường thuộc quận, Giám đốc Công ty Điện lực Ba Đình và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng, hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về UBND quận (*thông qua Phòng Kinh tế*) để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Sở Công thương Hà Nội theo quy định. ↙

#### **Nơi nhận:**

- UBND Thành phố ;
- Sở Công thương ;
- TT Quận uỷ - TT HĐND quận;
- Chủ tịch UBND quận;
- Các đ/c PCT UBND quận;
- Các phòng, ban, ngành;
- UBND 14 phường thuộc quận;
- Công ty Điện lực Ba Đình;
- Các tổ chức kinh doanh điện;
- Lưu: VT, KT<sub>hoanganh</sub>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Cồ Như Dũng**